



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Địa chỉ: Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-28-38966780
Fax: +84-28-38960713



THƯ NGỎ

Vận động kinh phí cho các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Thủy Sản

Kính gửi: Cựu giảng viên, Cựu sinh viên và Doanh nghiệp đối tác của Khoa Thủy Sản - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Năm 1974, Học viện Quốc gia Nông nghiệp được sáp nhập vào Viện đại học Bách khoa Thủ Đức và đổi tên thành Trường Đại học Nông nghiệp, đồng thời chuyên ngành Ngư nghiệp cũng được nâng cấp thành ngành đào tạo, chính thức hình thành Khoa Thủy sản. Ngày 20/11 năm 1993, Khoa Thủy Sản Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (KTS) lần đầu tiên tổ chức họp mặt các cựu giảng viên và sinh viên (CGV-SV) nhân Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam và ngày này hàng năm đã trở thành Ngày họp mặt truyền thống của KTS. Năm 2024, Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa và hoạt động họp mặt truyền thống sẽ diễn ra đồng thời và là dịp để KTS chào đón các CGV-SV và các vị khách quý đến chung vui với các thầy cô giáo và sinh viên về sự phát triển liên tục của khoa.

Những thành tựu đạt được của KTS trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các CGV-SV và các doanh nghiệp đối tác thông qua các hoạt động hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, cung cấp cơ sở thực tập giáo trình và cấp học bổng cho sinh viên. Một trong những thành tựu nổi bật của KTS là chương trình đào tạo (CTĐT) Nuôi trồng thủy sản bậc đại học đã được kiểm định thành công theo chuẩn AUN (Asean University Network) vào tháng 7/2022 và dự kiến Khoa sẽ tiếp tục kiểm định CTĐT ngành Chế biến Thủy sản năm 2026.

Năm 2024, để ghi dấu ấn chặng đường 50 năm thành lập và phát triển, KTS sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa và họp mặt truyền thống vào ngày 15/11/2024. Những hoạt động truyền thống tốt đẹp của cựu giảng viên, sinh viên và các doanh nghiệp đối tác trong ngày Lễ là hỗ trợ trang thiết bị thực hành, thực tập, giảng dạy; trao tặng học bổng cho các sinh viên có kết quả học tốt và có những nỗ lực vượt khó. Mặc dầu kinh tế đất nước nói chung và ngành thủy sản Việt Nam nói riêng còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, Ban Chủ Nhiệm KTS kêu gọi CGV-SV và các nhà tài trợ đồng hành với Khoa trong hoạt động hết sức ý nghĩa này, đóng góp

kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm, hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, thực hành, thực tập và trao tặng học bổng cho SV của Khoa.

Cuối cùng, Ban chủ nhiệm KTS xin chúc các cựu giảng viên và sinh viên nhiều sức khỏe, thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống; chúc các doanh nghiệp đối tác ngày càng phát triển hơn trong sản xuất và kinh doanh.

Trân trọng kính chào!

TM. BCN Khoa Thủy Sản
Trưởng khoa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nguyễn Như Trí', is written over a light blue horizontal line.

Nguyễn Như Trí